
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
สมัยสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๓  สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ 

เม่ือวันที่  3  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  นายอ านวย  ศรีจันทร์ ประธานสภาฯ  หมู่ท่ี ๕ 
 2.  นายสนับ  แผลงศร  รองประธานสภาฯ หมู่ท่ี 11 
 3.  นายวสันต์  บุตรแสนคม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
 4.  นายสมนึก  สิงห์อ่อน สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑ 
 5.  นายปัญญา  กรกนก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑ 
 6.  นางสมบัติ  อ้นจันทร์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๒ 
 7.  นายรัตน์   วิมล  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี 3 
 8.  นางสาวปนัดดา เกตุวิทยา สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๓ 
 9.  นายอุทิศ   โชติพรมราช สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๔ 
 10. นายสุนทร  จิตรตรง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๔ 
 11. นายปัญญา  โพธิ์จันทึก สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๕ 
 ๑2. นายสมชาย  สมาศรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๖ 
 ๑3. นายภูสิษฐ์  กาญจนะปาน สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๗ 
 ๑4. นายสุรัช  ศิลาลาย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๗ 
 ๑5. นางประภาวัลย์ ยืนนาน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๘ 
 ๑6. นางสาวประยงค์  วิจิตรแพทย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๘ 
 ๑7. นายธวัชชัย  ชมภูพาน สมาชิกสภาฯ     หมู่ท่ี ๙ 
 ๑8. นายจุน   ขวัญสุข  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๙ 
 ๑9. นายวีรชาติ  ใจสูงเนิน สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๐ 
 20. นางกฤษฎา  ค าสิงห ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๐ 
 21. นายสมศักดิ ์ ปานรุ่ง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๑ 
 ๒2. นายน้อย  วรรณกูล สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๒ 
 ๒3. นายประจักร์ อินทชาติ สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๓ 
 ๒4. นายทวีป  แกว้มณ ี สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๓ 
 ๒5. นายธณดณ  พันจันทึก สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๔ 
 ๒6. นายแวว  ไชยมงคล สมาชิกสภาฯ  หมู่ท่ี ๑๔ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   นายจ าลอง  แก้วมี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
 ๒.   นายสวัสด์ิ  แก้วมณี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
 ๓.   นายไพรินทร์ พันจันทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
 ๔.   นายสุรชัย  เมฆหมอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
 ๕.   นายธนัชชนม์ ธัญเมธีพัฒน์ ผู้อ านวยการกองช่าง   



๒ 
 
 ๖.   นางปิยวรรณ พลอยหมื่นไวย ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๗.   นายทองดี  แดงบุญเรือง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 8.   นางสาวจินตนา หนูไพร  หัวหน้าส านักงานปลัด 
 9.  พ.จ.ท.วัชรา  อุณวงศ์  รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 10. นางนฤมล  มีพร  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
 11. นายธีรยุทธ  บุญสุโข  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 
 12. นายเอกอนันต์ นาพันธ์  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 
 13. นายสมพร  ฉิมสุนทร หน่วยฯพัฒนาป่าไม้ปากช่อง 
 14. นายสุชีพ  ธัญสุขไพศาล เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญการ 
 15. นายธะนาพร จ ารัสพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 16. นางสาวญาณิศา ธรรมวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 1๗. นายณัฐพงศ์  ไวยทรง  พนักงานท่ัวไป 
 18. นายนนท์นิพัทธิ มานะวัฒนากิจ พนักงานท่ัวไป 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐9.๐๐ น. โดย เลขานุการสภาฯ  ตรวจรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  และเชิญคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมและนายอ านวย  ศรีจันทร์ ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพญาเย็น สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี 3  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้    
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. ประกาศก าหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
   2. การป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น ขอความร่วมมืองดเผาหญ้าในท่ีโล่ง 
   3. ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562-2563 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
ฝ่ายเลขานุการฯได้ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น              
สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖2 สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณารับรอง 
  (  /)  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
  (   )  รับรองโดยมีการแก้ไข 
- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น  

     สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖2 สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒ เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 และการก าหนดสมัย
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 สมัยแรก 

 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม เป็นการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 

และการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 สมัยแรก ในการนี้       
ขอเชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจง 



๓ 
 
นายวสันต์  บุตรแสนคม 
เลขานุการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖3
นี้ ได้ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖2 แล้ว 

 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามเอกสารท่ีได้แจกให้ท่านสมาชิก เป็นแนวทางท่ีเราเคยปฏิบัติมา ในปี    
๒๕๖2 จึงขอแจกเพื่อให้ท่านสมาชิกใช้เป็นแนวทาง และขอให้เลขานุการสภา ช้ีแจง
ดังนี้ 

 

เลขานุการสภาฯ ด้วยในปี ๒๕๖2 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ จ านวน ๔ สมัยดังนี้ 
 สมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ต้ังแต่วันท่ี ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เพื่อเปิดโอกาสให้

คณะผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาต าบล 
 สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ต้ังแต่วันท่ี ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ

ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 สมัยที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน ต้ังแต่วันท่ี ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้

คณะผู้บริหารน าเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
 ปี ๒๕๖3 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ จ านวน ๑  สมัยดังนี้ 
 สมัยที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ต้ังแต่วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  เพื่อก าหนดสมัย

ประชุมสภา สมัยสามัญ 

 

ประธานสภาฯ ในการนี้ จึงขอหารือท่ีประชุม เพื่อก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 

นายวีรชาติ  ใจสูงเนิน 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ เสนอจ านวน ๔ สมัย คือในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ท่ีก าหนดในปี ๒๕๖2 แล้ว และ

ก าหนดสมัยท่ี ๒ ในเดือนพฤษภาคม สมัยท่ี ๓ ในเดือนสิงหาคม และสมัยท่ี ๔ ในเดือน
พฤศจิกายน  และก าหนด สมัยแรก ปี ๒๕๖4 ในเดือนกุมภาพันธ์ และการก าหนดกี่วัน 
นั้นให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

ประธานสภาฯ แจ้งเลขานุการสภาฯ ดูตารางวันท่ีประกอบการพิจารณา 
 

เลขานุการสภาฯ ประจ าปี ๒๕๖3 
 สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม  ต้ังแต่วันท่ี ๑ –๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖3 
 สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม  ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖3 
 สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน  ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖3 
 ประจ าปี ๒๕๖4 
 สมัยท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์  ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
 



๔ 
 
ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้แจ้งรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม

หรือไม่  
 

ท่ีประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี  จึงขอสรุปการก าหนดสมัยประชุมตามท่ีผู้แทนเลขานุการสภาฯแจ้ง ดังนี้ 
 ประจ าปี ๒๕๖3 
   สมัยท่ี ๒  เดือนพฤษภาคม ต้ังแต่วันท่ี ๑ –๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖3 (แผนพัฒนาต าบล) 
   สมัยท่ี ๓  เดือนสิงหาคม   ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖3 
   (ข้อบัญญัติงบประมาณ) 
   สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖3 

(รายงานผลการปฏิบัติงาน) 

 ประจ าปี ๒๕๖4 
   สมัยท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์  ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
   (ก าหนดสมัยประชุม) 
 

และในการนี้จึงขอมติท่ีประชุม  ว่าท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอท่ีแจ้งมาด้วยหรือไม่  หาก
เห็นด้วย โปรดยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม 
เห็นด้วย ๒3 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

 

-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้- 
 

 การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 
   สมัยท่ี ๒  เดือนพฤษภาคม ต้ังแต่วันท่ี ๑ –๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖3 (แผนพัฒนาต าบล) 
   สมัยท่ี ๓  เดือนสิงหาคม   ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖3 
   (ข้อบัญญัติงบประมาณ) 
   สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖3 

(รายงานผลการปฏิบัติงาน) 

 การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
   สมัยท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์  ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
   (ก าหนดสมัยประชุม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พญาเย็น ประจ าปี ๒๕๖3 

 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพญาเย็น ประจ าปี ๒๕๖3 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 



๕ 
 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๒) หมวด ๒ เรื่องการประชุม ข้อ ๒๔ ให้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

 โดยขอเสนอหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
๒. ห้ามพกพาอาวุธ 
๓. ไม่มีสิทธิยกมือ ลงความเห็น 
๔. ไม่มีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้บริหาร 

 

และขอหารือท่านสมาชิก มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะในประการใด
เพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม  ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก จึงขอสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖3 ดังนี้ 

   ๑. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
   ๒. ห้ามพกพาอาวุธ 
   ๓. ไม่มีสิทธิยกมือ ลงความเห็น 
   ๔. ไม่มีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้บริหาร 
   และขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือข้ึน 
 

มติที่ประชุม 
เห็นด้วย ๒3 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองพิจารณาให้ความเห็นชอบจังหวัดนครราชสีมา ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น เพื่ อด าเนิน โครงการจัดที่ ดินชุมชน          
   ตามนโยบาย(คทช.) ท้องที่ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นการพิจารณาเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบจังหวัด

นครราชสีมา ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น เพื่อ
ด าเนินโครงการจัดท่ีดินชุมชนตามนโยบาย(คทช.) ท้องท่ีต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมาในการนี้ จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็นแถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็นด้วย  

 

นายจ าลอง  แก้วมี 
นายก อบต. ด้วยในคราวประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา(คทช.จ.นม.) 

ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ         



๖ 
 

ปริสุทโธ ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ท่ีประชุมได้มีมติรับทราบขอบเขตพื้นท่ี
การจัดท่ีดินตามโครงการ คทช. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาเย็น ท้องท่ีต าบล
พญาเย็น อ าเภอปากช่อง เนื้อท่ี 1,813 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเพื่อการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 ในการนี้ เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายก าหนด จึงขอความร่วมมือองค์การ
บริหารส่วนต าบลพญาเย็น จัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน า
พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาเย็น ไปจัดให้แก่ราษฎรตามโครงการดังกล่าว 
เพื่อจังหวัดจะได้ด าเนินการต่อไป 

 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือไม่ 
 

นางประภาวัลย์ ยืนนาน 
ส.อบต. หมู่ท่ี 8 อยากจะสอบถามทางเจ้าหน้าท่ีว่า ท่ีดินท่ีมาส ารวจอยู่ในเขตพื้นท่ี หมู่ 7 กับ หมู่ 14 ใช่

หรือไม่ อยากสอบถามว่าท่ีดินแถวหนองไม้แดง ซอยร่มเย็น ไม่ปรากฏอยู่ในรายช่ือ
ส ารวจ จะมีโครงการจะส ารวจหรือว่าจะอยู่ในโครงการนี้หรือไม่  

 

นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล 
จพง.ป่าไม้ช านาญการ พื้นท่ีเป้าหมายท่ีเข้ามาด าเนินการ จะเช่ือมโยงกับมติ ครม. ปี 41 ซึ่งจะมีการเข้ามา

ส ารวจกลางหินกอง ซึ่งมีแผนผัง มีรูปแปลนขอราษฏรท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่ง
ไม่ใช่สวนป่า ภายในสวนป่าก็จะมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง แต่ตรงนี้อยู่ในพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ เดิมเคยถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ บรรจุมีราษฎรครอบครองท า
ประโยชน์อยู่แล้ว จึงใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ปี 45 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด
กระบวนการในเรื่องการจัดท่ีดินไว้ โดยการใช้ภาพถ่ายปี 45 ถึงภาพถ่ายดาวเทียมปี 
57 เพื่อพิสูจน์การครอบครองท าประโยชน์ ถัดมาก็จะใช้มาตรการคุณภาพเรื่องน้ าเข้า
มาเกี่ยวข้อง จะด าเนินการในลุ่มน้ าช้ัน 3,4,5 มีการท าประโยชน์มาก่อนภาพถ่ายปี 45 
ซึ่งจะมีร่องรอยการท าประโยชน์อยู่แล้ว ตรงนี้จะถูกก าหนดเป็นเป้าหมายการเข้ามา
ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 26 
พ.ย. 61 เพิ่มเติมมาจากพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวนี้ กลุ่มท่ีจะสามารถเข้าสู่กระบวนการจัด
ท่ีดินในกลุ่มนี้ได้ เรียกว่ากลุ่มท่ี 1 ส่วนพื้นท่ีกลุ่มท่ี 2,3,4 ซึ่งเป็นพื้นท่ีนอกเหนือจาก
พื้นท่ีเป้าหมายตรงนี้ ก็จะมีการด าเนินการเข้ามาด าเนินการ แต่ไม่ได้ด าเนินการใน
รูปแบบ คทช. จังหวัดแล้ว จะเป็นการด าเนินการของส่วนงานเจ้าของพื้นท่ี ก็คือถ้าอยู่ใน
เขตป่าสงวน กรมป่าไม้ก็จะเข้ามาด าเนินการในเรื่องของการส ารวจความเป็นปัจจุบัน 
อาจจะเช่ือมโยงมติ ครม. ปี 41 ท่ีมีการส ารวจไว้ หรืออาจจะไม่เกินผลการส ารวจ ก็จะ
เข้ามาตรวจสอบว่าพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในกลุ่มใด แต่ละกลุ่มก็จะมีแนวทาง มีเงื่อนไขในการ
ในการแก้ไขปัญหาในการอนุญาตซึ่งแตกต่างกันออกไปอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนท่ีสมาชิก
สภาฯสอบถาม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี 2,3,4  จะเป็นพื้นท่ีท่ีอยู๋ในการด าเนินการใน
ช้ันต่อไป แต่จะไม่ได้เป็นเรื่องของ คทช. จังหวัดท่ี จะเป็นการด าเนินการของส่วนงาน
เจ้าของพื้นท่ี ก็คือถ้าอยู่ในเขตป่าสงวน กรมป่าไม้ก็จะเข้ามาด าเนินการในเรื่องของการ



๗ 
 

ส ารวจความเป็นปัจจุบัน โดยจะใช้ภาพถ่ายเรื่องเงื่อนเวลาว่าท่านอยู่มาก่อนปี 45 แต่
ต้องไม่เกิน ปี 57 แล้วก็มาดูเรื่องช้ันคุณภาพความสูง ว่าท่านอยู่ในความสูงระดับไหน 
ตามมติ ครม. ท่ีเขาก าหนด เพื่อท่ีจะแยกกลุ่มว่า ท่านอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี
เงื่อนไขท่ีแตกต่างกันออกไป เงื่อนไขส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ี แต่ท่าน
ก็จะได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีก าหนด แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นไม่ว่าทุกกลุ่มก็จะเข้าสู่
การอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ ถ้าเกิน 
20 ไร่ ท่านก็ต้องท าการแบ่งให้ทายาท ซึ่งในวันนี้ มาขออความเห็นชอบท้ังหมด 1,813 
ไร่ ส่วนเรื่องบัญชีรายช่ือ จะเป็นขั้นตอนต่อไปของคณะจัดท่ีดิน และเป็นหน้าท่ีของกรม
ท่ีดินท่ีจะเข้ามาตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน 

 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือไม่ 
 

ท่ีประชุม  ไม่มี 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภา  ในการนี้ จึงขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือข้ึน 

 

มติที่ประชุม 
เห็นด้วย  ๒3 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นการพิจารณาเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อพิจารณา ในการนี้ จึงขอเชิญนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพญาเย็นแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็นด้วย  

 

นายจ าลอง  แก้วมี 
นายก อบต.                 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายจ าลอง  แก้วมี  ต าแหน่ง  นายกองค์การ 
                               บริหารส่วนต าพญาเย็นเพื่อให้ทุกท่านทราบถึงการต้ังโครงการเพื่อขอพิจารณาด้วย กอง
    ช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น มีรายการบางประเภทท่ีต้องด าเนินการโดย
    เร่งด่วน ซึ่งไม่ได้ท าการตั้งไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2563 
    จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องโอนงบประมาณรายจ่ายจากโครงการท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
    โดยรายละเอียดดังนี้ 

    กองช่าง 
 (1) แผนงานเคหะและชุมชน     (โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    งาน     บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 



๘ 
 
    งบลงทุน    
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
    ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 - เก้าอี้ท างาน ระดับ 3     จ านวน   3,500   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน ระดับ 3 (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
    มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน ส านักงบประมาณ และมีความจ าเป็นจัดซื้อตาม
    ราคาท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด) (แผนพัฒนาต าบล 5 ปี 2561 – 2565 หน้า 
    162 ข้อ 34) 

                   งบประมาณโอนต้ังจ่ายใหม่   3,500.-  บาท   

    โอนลด 
 

    โดยโอนลดจากงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
 แผนงานเคหะและชุมชน      

    งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบด าเนินงาน    
    หมวดค่าตอบแทน 
    ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  12,900  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน               2,900.-  บาท  
             โอนลด                       2,500.-  บาท 
              รวมโอนลดท้ังหมด                  2,500.-  บาท 
             ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด                     400.- บาท 

    โอนลด 
 

    โดยโอนลดจากงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
 แผนงานเคหะและชุมชน      

    งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบด าเนินงาน    
    หมวดค่าตอบแทน 
    ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน   1,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
    และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัตินอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 

              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน               1,000.-  บาท  
              โอนลด                             1,000.-  บาท 
              รวมโอนลดท้ังหมด                   1,000.-  บาท 
              ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด                         0.- บาท 



๙ 
 
    กองช่าง 

 (2) แผนงานเคหะและชุมชน     (โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    งาน     บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบลงทุน    
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
    ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน       จ านวน   17,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน มีจอแสดงภาพ
    ในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  (เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก าหนดไว้ตาม
    มาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
    2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  (แผนพัฒนาต าบล 5 ปี 2561 – 
    2565 หน้า 162 ข้อ 34) 

                   งบประมาณโอนต้ังจ่ายใหม่   17,000.-  บาท   

    โอนลด 
 

    โดยโอนลดจากงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
 แผนงานเคหะและชุมชน      

    งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบด าเนินงาน    
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  50,000  บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
    เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทาง
    ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทาง
    ไปราชการ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
    อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน 
    หรือไปติดต่อราชการเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
    ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
    ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2559 
              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             48,900.-  บาท  
              โอนลด                           17,000.-  บาท 
              รวมโอนลดท้ังหมด                 17,000.-  บาท 
              ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด               319,00.- บาท 



๑๐ 
 
    กองช่าง 

 (3) แผนงานเคหะและชุมชน     (โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    งาน     บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบลงทุน    
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
    ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์           จ านวน   4,300   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (เป็นครุภัณฑ์ท่ีมี
    ก าหนดไว้ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ประจ าปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  (แผนพัฒนาต าบล 5 ปี 
    2561 – 2565 หน้า 163 ข้อ 39) 

                   งบประมาณโอนต้ังจ่ายใหม่   4,300.-  บาท   

    โอนลด 
 

    โดยโอนลดจากงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
 แผนงานเคหะและชุมชน      

    งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบด าเนินงาน    
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  50,000  บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
    เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทาง
    ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทาง
    ไปราชการ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
    อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน 
    หรือไปติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
    ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
    ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             31,900.-  บาท  
              โอนลด                              4,300.-  บาท 
              รวมโอนลดท้ังหมด                     4,300.-  บาท 
              ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด               27,600.- บาท 
 



๑๑ 
 
    กองช่าง 

 (4) แผนงานเคหะและชุมชน     (โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    งาน     บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบลงทุน    
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
    ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง               จ านวน   9,500   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก าหนดไว้ตามบัญชี
    มาตรฐานครุภัณฑ์)  (แผนพัฒนาต าบล 5 ปี 2561 – 2565 หน้า 161 ข้อ 26) 

                   งบประมาณโอนต้ังจ่ายใหม่   9,500.-  บาท   

    โอนลด 
 

    โดยโอนลดจากงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
 แผนงานเคหะและชุมชน      

    งาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบด าเนินงาน    
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่าย ค่าถา่ยเอกสาร     จ านวน  10,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ 
              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน               10,000.-  บาท  
              โอนลด                                9,500.-  บาท 
              รวมโอนลดท้ังหมด                      9,500.-  บาท 
              ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด                      500.- บาท 

 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือไม่ 
 

นายภูสิษฐ์ กาญจนะปาน 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7  โครงการต่างๆท่ีแถลงมานั้น เป็นโครงการท่ีอยู่ในการบริหารจัดการของทางกองเขาเอง 
   ท่ีจะลดโอนภายในงบประมาณตัวเดิม ผมเองก็เห็นด้วยนะครับ เพราะเป็นงบประมาณ
   ตัวเดิม แค่มาปรับลดของหน่วยงานของเขาเอง เพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นนะครับ 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือไม่ 
 

ท่ีประชุม  ไม่มี 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภา  ในการนี้ จึงขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือข้ึน 
 
 
 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม 
เห็นด้วย ๒3 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล ห้าปี
   (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นการพิจารณาขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ใน
   แผนพัฒนาต าบล ห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อพิจารณา ในการนี้ จึงขอเชิญนายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็นแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็นด้วย 

  

นายจ าลอง  แก้วมี 
นายก อบต.                กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ  กระผมนายจ าลอง  แก้วมี  ต าแหน่ง  นายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลพญาเย็น ตามท่ีอ าเภอปากช่อง ได้แจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมชุด
   ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
   ต าบล และเทศบาลต าบล) อย่างน้อย 50 คน ต่อแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ีเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
   เรียบร้อยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ให้เสร็จส้ิน
   ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น  
   เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 
   1. จัดท าแผน/โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50 คนต่อแห่ง ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 3 วัน โดยให้
   ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าอง ค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม. 0023/ว 1010 ลงวันท่ี 
   26 ธันวาคม 2562 
   2. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 14 วิชา รวมท้ังหมด 27 ช่ัวโมง แบ่งเป็นการบรรยาย จ านวน 8 วิชา 
   ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง และฝึกปฏิบัติจ านวน 6 วิชา 15 ช่ัวโมง โดยให้ประสานขอ
   วิทยากรจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
   3. รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ภายในวันท่ี 
   15 มกราคม 2563 และรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
   ภายหลังจากการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นแล้วเสร็จ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา 



๑๓ 
 
   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
   และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา การ
   รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน(ด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
    

   โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
  

   วัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้าง 
   ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวัง
   และรับมือกับสาธารณภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้า
   พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กองอ านวยการป้องกันและ
   บรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ 
 

    เป้าหมายผลผลิตของโครงการ จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.พญาเย็น  
 

   งบประมาณ ปี 2563 – 2565 ปีละ 280,000 บาท  
 

   ตัวชี้วัด(KPI) ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติ  
 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีประสบภัย  
 

   หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ              แผนนี้เรายังไม่มีบรรจุในแผนใช่หรือไม่ 
 

นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์ 
นักวิเคราะห์ฯ ใช่ครับ เพราะเป็นโครงการเร่งด่วนครับ 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายภูสิษฐ์ กาญจนะปาน 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7 อยากขอสอบถามครับ ตัวงบประมาณตัวนี้มันไปรบกวนของเก่าท่ีเราได้เข้าไปหรือยัง  

 

นายเอกพงศ์ รัตนจันทร์ 
นักวิเคราะห์ฯ ตัวนี้เป็นแผนท่ีเขาบังคับท าทุก อบต. ทางฝ่ายป้องกันก็จะหาเงินจากโครงการตัวไหนท่ี                        
 เหลือจ่าย หรือว่าจากโครงการไหนท่ีเราเห็นว่าควรหยุดไว้ก่อนก็จะโอนมา 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ งบตัวนี้จะโอนในแผนของป้องกัน ไม่เกี่ยวกับงบพัฒนาของเรา มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
 อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 



๑๔ 
 
นายภูสิษฐ์ กาจนะปาน 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ขอสอบถามว่าโครงการท่ีเราเคยฝึกอบรมมันซ้ าซ้อนรึเปล่าหรือว่าตัวเดียวกันครับ 
 

นางสาวจินตนา หนูไพร 
หัวหน้าส านักปลัด ผู้ท่ีจะเข้ามาฝึกอบรมในชุดนี้ คือชุดจิตอาสา เป็นการสมัครใหม่ มีท้ังเจ้าหน้าท่ี มีท้ัง
 สมาชิก ท่ีเข้าร่วมเป็นจิตอาสา และโครงการนี้เป็นโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม -ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ   ในการนี้ จึงขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือข้ึน 
 

มติที่ประชุม 
เห็นด้วย ๒3 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ  
 

 1. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจ าปี ๒๕๖3 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องของสมาชิก เรื่องท่ีจะไปศึกษาดูงาน ขอเชิญนายกแถลงต่อสภาครับ 
 

นายจ าลอง  แก้วมี 
นายก อบต.            ผมอยากขอหารือกับทางสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของโครงการศึกษาดูงาน ด้วยช่วยนี้เป็น

ช่วงท่ีมีการแพ่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ผมเป็นห่วงเรื่องการติดเช้ือจากโรคไวรัส 
อยากหารือกับสมาชิกสภาฯ ว่ายังคงจะด าเนินโครงการศึกษาดูงานต่อหรือไม่  เพราะ
โครงการนี้เป็นโครงการท่ีค่อนข้างใหญ่ และถ้าสมาชิกเห็นควรว่าจะไปต่อ ผมก็อยากให้
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ให้ความร่วมมือกับทางผู้ประสานงาน มา
พร้อมเพรียงกันด้วยครับ และจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในการท าโครงการ
ศึกษาดูงาน อยากให้สมาชิกตกลงกันให้พร้อมก่อนท่ีด าเนินการจองรถ จองท่ีพักต่างๆ  

 

นายภูสิษฐ์ กาจนะปาน 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7 อยากเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบนะครับ ว่าเรื่องนี้มันเป็นโครงการของเรา เราต้องไป

ดูแลของแต่ละหมู่ อยากให้การบริการของรถว่าจะท าให้เขาถูกใจหรือไม่  
 

นายสวัสด์ิ แก้วมณี 
รองนายก อบต. ส่ิงท่ีท่านนายกขอหารือ คือท่านกลัวในส่วนของโรคไวรัสท่ีก าลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ 

ส่ิงท่ีท่านนายกเป็นกังวลคือ ถ้าเกิดการเปล่ียนแปลงกะทันหัน มันจะมีปัญหา ถ้าไปหมู่



๑๕ 
 

ละประมาณ 7 คน ก็ต้องควบคุม เราต้ังงบประมาณไว้ จ านวนคนไว้ ถ้าถึงเวลาไปจริงไม่
มีคนไป เกรงว่าจะมีปัญหา 

 

นายธณดณ พันจันทึก 
ส.อบต. หมู่ท่ี 14 เรื่องโรคไวรัสท่ีระบาดในตอนนี้ ในเมืองไทยน่าจะมีสัก 7-8 คนท่ีได้รับเช้ือ ก็ยังถือว่ายัง

ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ แต่เรื่องหมู่บ้าน ผมอยากให้ยืดหยุ่นหน่อยนะครับ  
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ ท่ีเราตกลงกันไว้คือ หมู่บ้านละ 7 คน  
 

นายทวีป แก้วมณี 
ส.อบต. หมู่ท่ี 13 ในตอนนี้อยากท่านก าหนดก่อนว่า มีหน่วยงานไหนไปบ้าง และก าหนดคุณสมบัติว่าใน 7 

คนนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 

นายไพรินทร์ พันจันทึก 
รองนายก อบต. หลังจากท่ีเราได้ไปส ารวจสถานท่ีท่ีจะไปศึกษาดูงานโดยตัวแทนของสภาฯ โดยท่ีแรกท่ี

เราไป คือจังหวัดชุมพร แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างในความไม่สะดวก จึงตัดจังหวัดชุมพร
ไป จากนั้นจึงมาส ารวจท่ีจังหวัดประจวบฯ ในวันแรกเราจะพักท่ีกองบิน 5 มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบครัน ในวันท่ี 2 จะไปพักท่ีบ้านปรุ อยู่ท่ีอ าเภอบางสะพาน โดยเราจะ
เดินทางในวันท่ี 19 – 22 กุมภาพันธ์ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงานต้องเป็น
ผู้น าชุมชน ได้แก่ 1.สมาชิก อบต.สองคน 2.ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3.อสม. 4.ผู้สูงอายุท่ี
แข็งแรง 5.อปพร. 6.ผู้น าชุมชนต่างๆ รวมแต่ละหมู่บ้านจะได้ 7 คน โดยให้สมาชิก 
อบต. เป็นผู้คัดเลือกโดยมีเงื่อนไขดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ รายช่ือผู้ท่ีจะไปให้ส่งภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมบัตรประชาชน ทะเบียน

บ้าน และผู้ท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงานต้องเข้าร่วมประชุมในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 
อย่างพร้อมเพรียงกัน 

 

  ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

นายน้อย วรรณกูล 
ส.อบต. หมู่ท่ี 12 ผมขอสอบถามครับ ท่ีผมท าเรื่องขอหินคลุกไว้ตั้งแต่ปี 62 จนบัดนี้ยังไม่ได้เลยครับ 
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
 

นายวสันต์ บุตรแสนคม 
ปลัด อบต. จะรีบด าเนินการให้ครับ 
 



๑๖ 
 
นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายภูสิษฐ์ กาจนะปาน 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ผมขอสอบถามเรื่องสาธารณสุขเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
 อยากทราบว่ามันมีกี่กลุ่ม ผู้สูงอายุจริงๆกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อยากให้
 ท่านช้ีแจงกับกลุ่มของท่านว่าเป็นยังไง อยากให้เข้าใจตรงกัน เพราะตรงนี่มันมีปัญหามา
 ท้ังปี แล้วงบประมาณท่ีคุณบอกช่วยเหลือชมรมผู้สูงอายุ การของบประมาณขอผมมัน
 ยากมาก อย่างให้ท่านไปจัดการระบบของท่าน ไม่ใช่มาโจมตีชมรมอื่นซึ่งเขาท าดีอยู่แล้ว 
 ควรจะช่วยกันสนับสนุน แล้วการพูดของคนภายในกลุ่มของท่าน ท่านควรไปห้ามนะครับ 
 ผมอยากเจอความสามัคคี ผมจะได้มาพัฒนาในต าบลพญาเย็น เมื่อผมเข้าไปท างาน ผม
 เข้าไปรู้ถึงจุดบกพร่อง ผมจึงต้องมาช้ีแจงว่าปัญหานี้มันเกิดจากตรงไหน ให้ท่านไป
 ปรับแก้ในจุดท่ีมันบกพร่องด้วยครับ และผมอยากสอบถามทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านนะครับ 
 งบโครงการสาธารณสุข 20,000 บาท เป็นมายังไง ตามหลักการโครงการของ
 สาธารณสุขตัวนี้ควรจะท าท่ีหมู่บ้าน ไม่ใช่มาท าท่ี อบต.  
 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไปผมจะเชิญทางก านัน และผู้ใหญ่บ้านเข้ามาให้รายละเอียดแก่
  สมาชิกสภาทราบครับ ส่วนเรื่องชมรมผู้สูงอายุขอเชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 

พ.จ.ท.วัชรา อุณวงศ์ 
รก.ผอ.สาธารณสุขฯ ผมขออนุญาตพูดถึงท่ีมาท่ีไป ชมรมผู้สูงอายุกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อดีตผม

เป็นคนก่อต้ังท้ังสองอย่างนี้ขึ้นมา ส่ิงท่ีผมท าขึ้นมาแล้วผมจะไปโจมตีชมรมผู้สูงอายุก็
เหมือนผมไปท าลายความคิดตนเองท่ีท าขึ้นมา ผมไม่เคยโจมตีชมรมผู้สูงอายุ ผมมีแต่
คอยช่วยสนับสนุนหางบประมาณให้ ส่วนในเรื่องงบประมาณท่ีท่านกล่าวถึงนั้น ในความ
เป็นจริงขอไม่ยากเลยครับ แต่ท่านต้องท าให้ถูกตามหลักการของการของบประมาณนะ
ครับ ส่วนคนท่ีกล่าวโจมตีกันไปกันมานั้น เดิมท่ีก็เป็นคนของชมรมผู้ สูงอายุนั่นแหละ 
เพราะเป็นแบบนี้ ผมถึงไม่เข้าไปยุ่ง เพราะชมรมผู้สูงอายุนั้นมีงบประมาณแล้วท่านดูแล
กันเองได้ ซึ่งตัวศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกับชมรมนั้นมาด้วยกัน ก็เลยให้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดูแลทางนี้ และไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าคุณจะมาจากศูนย์หรือ
ชมรมไหน ทุกคนสามารถเข้าได้หมดเลย เพราะนี่คือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของต าบล
พญาเย็น ในเรื่องของโครงการถ้าไม่ท าเขาให้ส่งคืน แล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไร ใน
เมื่อทางก านัน และผู้ใหญ่บ้านท ายังไม่เป็น ผมจึงบอกว่า ปีนี้เด๋ียวผมพาท า ปีหน้าพวก
ท่านจะได้ท ากันเองได้ รายละเอียดเรื่องการใช้งบประมาณขอให้ทางก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มาช้ีแจงเองครับ 

 

นายอ านวย  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
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